

ข่าวเลขที่ ๓๖

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

## กรมการค้าภายในเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ด้านการแข่งขันทางการค้าในกรอบอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียนครั้งที่ ๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The thirteenth meeting of the ASEAN Experts Group on Competition and Related Meetings) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ๓ การประชุม คือ The ๑๓<sup>th</sup> ASEAN Experts Group on Competition Meeting : AEGC Meeting, การประชุม ๔<sup>th</sup> Project Steering Committee Meeting (PSC) และการประชุม ๑<sup>st</sup> Website Committee โดยการประชุม AEGC Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอาเซียนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานในการบรรลุแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สำหรับการประชุม PSC เป็นการประชุมร่วมของสมาชิกอาเซียนกับองค์กร ผู้ให้ความช่วยเหลือจากเยอรมนี (GIZ) ร่วมกันกำหนดโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ด้านนโยบายการแข่งขันเพื่อให้อาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่วนการประชุม ๑<sup>st</sup> Website Committee เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณา กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเว็บไซต์ด้านการแข่งขันของอาเซียน (www.aseancompetition.org) ซึ่งได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยในเว็บไซต์ได้บรรจุข้อมูลต่างๆ ด้านการแข่งขัน เช่น กฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแลด้านการแข่งขันและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจาก German International Cooperation (GIZ) จำนวนประมาณ ๔๐ คน

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมฯ ในครั้งนี้ จะได้มีการทบทวนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะเป็นการกำหนดแผนงานหรือโครงการใหม่ๆ ด้านนโยบายการแข่งขันที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันอาเซียน นำไปสู่การปฏิบัติทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ เอกชน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาเซียน สำหรับเว็บไซต์ด้านการแข่งขันจะช่วยให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเจาะลึกข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการแข่งขันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับการปกป้องประโยชน์ทางการค้า เช่น ประเทศที่จะเข้าไปลงทุนนั้นมีกฎหมายแข่งขันหรือไม่ และมีแนวการปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันอย่างไร เพื่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดภูมิภาคอาเซียนได้